



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๗๔,๑๘๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’รณรงค์บัณฑิตไทยไม่โกง ● รับน้องใหม่เล็กถ้วน-เล็กคอรัปชั่น

วันที่ 5 มิ.ย.2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องค์กรฯ จ.นครนายก โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารกีฬา 1 ซึ่งมีขบวนรณรงค์โครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ในกิจกรรมรับน้องใหม่ต้านคอรัปชั่น ทนุแนวคิดที่ประมุขอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีตัวแทนนิสิตใหม่ร่วมขบวนเชิญแผ่นป้ายผ้าปลุกจิตสำนึกบัณฑิตไทยไม่โกง จากน้องใหม่ 18 คณะ, สถาบัน, วิทยาลัย เดินเข้าสู่อาคารกีฬา 1 ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังร่วมจากนิสิตใหม่จำนวน 4,900 คน ข้อความคำขวัญป้ายรณรงค์ที่ว่า จิตสาธารณะมีศีลจะรักษาคุณค่า นิสิตครูไทยโตไปไม่โกง หุดคอรัปชั่น ในวันนี้ เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า เกรงคราใดวัย หัวใจไม่โกง คุณธรรมมาใจ เด็กไทยไม่โกงบัณฑิตไทยสีขาว เริ่มได้ถ้าเราไม่โกง เรียนดี กีฬาเด่น น้อมปราบกลอง มศว เข้าถึงชุมชน ผักผืนความซื่อสัตย์ หุดคอรัปชั่นกันเกิด จะเกิดผล คอรัปชั่นกัดกร่อนประเทศชาติ เลิกกิน เลิกอ้วน เลิกคอรัปชั่น นิสิต มศว รอคิวรับบริการ นิสิตรุ่นใหม่ หัวใจบริสุทธิ์ หุดคอรัปชั่น 100% เกมโกงไม่มี เกมลึกลับ มีมากมาย บัณฑิต มศว มีวินัยไม่โกงศึกษา นิสิต มศว ตรงต่อเวลา

โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อให้ นิสิตใหม่ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งหรือที่ลับ ความซื่อสัตย์สุจริตของคนเรานั้นมีคุณค่ายิ่ง จะทำให้เรา

ได้รับความไว้วางใจจากคนอื่น ๆ และมีโอกาสในการก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ แต่ถ้าเราเป็นคนเก่งแต่ขาดซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต โอกาสที่เราจะได้รับความไว้วางใจนั้นยากมาก นอกจากนี้ยังได้บรรยายและเปิดคลิปวิดีโอ ที่สะท้อนใจเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ การฝันฝ่าอุปสรรค ความรักของพ่อแม่ ความมุ่งมั่นพยายาม สร้างความตื่นตาตื่นใจน้องใหม่ ตลอดจนสามารถทำให้น้องใหม่จำนวนมากถึงกับร้องไห้ออกมา ด้วยเนื้อหาในคลิปวิดีโอ

“การก้าวเข้าสู่รั้ว มศว นั้น ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ ความสำเร็จแห่งชีวิตของนิสิต จึงต้องมี 3 ปัจจัย คือ 1.แรงบันดาลใจ ซึ่งเรื่องของแรงบันดาลใจนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสมอง แต่มันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใน สามารถดูจากแววตาได้ว่าคนๆ นั้นมีแรงบันดาลใจหรือไม่ อย่างแรงบันดาลใจที่จะทำความดี ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันเรียนหนังสือ แรงบันดาลใจจะทำให้เรามีพลังฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้ ทำให้เรารู้จักอดทน คนที่ไม่มีแรงบันดาลใจจะอยู่ในภาวะกดดันไม่ได้ คนที่จะฟันฝ่าปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ไปได้นั้น อยู่ที่ใจอย่างเดียวเท่านั้น 2.นิสิตต้องมีปัญญา ซึ่งการจะมีปัญญาได้นั้น ต้องรู้จักค้นคว้า รู้จักเข้าห้องสมุดและตัวกับเพื่อนๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 3.มีการบริหารจัดการที่ดี การก้าวมาสู่ความเป็นนิสิตนั้นจะต้องทำหน้าที่และกิจกรรมหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก”

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า อยากเห็นคนเจเนอเรชั่นวาย (Y) เจเนอเรชั่นแซด (Z) ตั้งใจเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ ที่ตัวเองสนใจควบคู่กันไปด้วย

ไม่มีใครที่เรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วประสบความสำเร็จ หากแต่คนที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องทำกิจกรรมร่วมไปกับการเรียนหนังสือและต้องรู้จักแบ่งเวลา นิสิตต้องมีภูมิคุ้มกันในเรื่องเชิงลบ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ รักสนุกจนเกินเหตุ และต้องห่างไกลอบายมุข ต้องห่างไกลเพื่อนที่ไม่เริ่แรงบันดาลใจ เพื่อนดื้อๆ เอาไว้ คนรุ่นใหม่ต้องบ่นให้น้อยลง และลงมือทำสิ่งที่ควรทำให้มากขึ้น